



## ความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม แจ้งว่า ในคราวประชุมของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ที่ประชุมได้พิจารณา ร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ซึ่งกำหนดให้ข้าราชการตุลาการซึ่งมีอายุครบหกสิบห้าปีบริบูรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่งที่ดำรงอยู่และให้ไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จนกว่าจะพ้นจากราชการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเสร็จในรอบแรก

ขั้นตอนต่อไปสำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องกับร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... และร่างพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 77 วรรคสอง โดยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและบุคคลทั่วไปสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรม <http://www.coj.go.th> หัวข้อ รับฟังความคิดเห็นทางกฎหมาย ได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤษภาคม 2560 เพื่อสำนักงานศาลยุติธรรมจะได้รวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับดังกล่าวเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญดังกล่าวในรอบที่สอง

กำหนดนัดประชุมครั้งต่อไปวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานอัยการที่ได้ยื่นหนังสือคัดค้านและพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... ที่สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้เสนอ ซึ่งมีหลักการทำนองเดียวกับร่างกฎหมายของสำนักงานศาลยุติธรรม เสร็จแล้วจึงจะกลับมาทบทวนร่างกฎหมายที่สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้เสนอในรอบที่สองต่อไป

## สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรม “คาราวานอาหารปลอดภัย”



วันที่ 27 – 28 เมษายน 2560 สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรม “คาราวานอาหารปลอดภัย” Trust Food Good Truck” ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลอาญา ภายในกิจกรรมมีการให้ความรู้ที่มาของอาหารจากงานสุ่ปาก สาธิตการทำอาหาร การจำหน่ายสินค้าอินทรีย์และอาหารปลอดภัยในราคาพิเศษ เพื่อส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม รวมถึงประชาชน

